

**HỘI THẢO “XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC
HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

NGUYỄN THỊ KIM OANH^(*)

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao về việc xây dựng Khung năng lực và chương trình bồi dưỡng đối với Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, ngày 15/9/2017, tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “*Xây dựng Khung năng lực Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học*” do Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tới dự buổi Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học khu vực phía Nam. Các đại biểu đã tích cực chia sẻ, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng khung năng lực Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học nhằm thực hiện tốt công cuộc đổi mới quản trị trường đại học hiện nay.

Buổi chiều cùng ngày, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phối hợp trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và các chuyên ngành khác khi có nhu cầu và được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm và các chương trình bồi dưỡng khác.
3. Triển khai nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục. Phối hợp xây dựng các chương trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu chung về khoa học giáo dục, quản lý giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.
4. Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về giáo dục, quản lý giáo dục và các lĩnh vực có liên quan.
5. Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm và có khả năng thực hiện.

^(*)Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.